



ที่ อว 0605.4(1)/ ว 617

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  
ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย  
จังหวัดมหาสารคาม 44150

17 ตุลาคม 2567

เรื่อง ขอบความอนุเคราะห์สนับสนุนการจัดการประชุมวิชาการระดับชาติ “วิทยาศาสตร์วิจัย” ครั้งที่ 16  
เรียน กรรมการบริหาร กรรมการผู้จัดการ

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. ใบแสดงความจำนงสนับสนุนการจัดงานประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาศาสตร์วิจัย ครั้งที่ 16 จำนวน 1 แผ่น  
2. รายละเอียดสิทธิประโยชน์ตอบแทนของผู้ให้การสนับสนุน จำนวน 1 แผ่น  
3. โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 แผ่น

ตามที่ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ร่วมกับสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ และเครือข่ายคณะวิทยาศาสตร์จากมหาวิทยาลัยในเครือข่าย-งาม ซึ่งประกอบด้วย คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และ คณะวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมดิจิทัล มหาวิทยาลัยทักษิณ ได้กำหนดจัดการประชุมวิชาการระดับชาติ “วิทยาศาสตร์วิจัย” ครั้งที่ 16 (The 16th Science Research Conference) ขึ้นในวันที่ 27-28 กุมภาพันธ์ 2568 ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยมีหัวข้อหลักคือ “Harmony of Science in the Extreme Climate Era: รวมพลังวิทยาศาสตร์ในยุคภูมิอากาศสุดขั้ว” การประชุมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อสนับสนุนการพัฒนาผลงานทางวิชาการในด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี รวมทั้งยกระดับคุณภาพการศึกษาในมหาวิทยาลัยของรัฐ โดยมุ่งเน้นการส่งเสริมความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสถาบันการศึกษา การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การสร้างความสัมพันธ์ในการพัฒนาผลงานวิจัยร่วมกัน เป็นเวทีให้นักวิจัยรุ่นใหม่ นิสิตระดับปริญญาตรี นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา นักเรียนโครงการ รวม. และผู้สนใจ ได้แสดงผลงานทั้งในรูปแบบการนำเสนอปากเปล่าและแบบโปสเตอร์ พร้อมแลกเปลี่ยนความรู้กับนักวิจัยและนักวิชาการจากมหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศ และการประชุมยังมีการปาฐกถาพิเศษจากผู้ทรงคุณวุฒิที่มีชื่อเสียงระดับชาติและนานาชาติ โดยคาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมงานทั้งสิ้น จำนวน 800 คน

ในการนี้ เพื่อให้การจัดการประชุมฯ บรรลุวัตถุประสงค์และเป็นไปอย่างเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จึงขอความอนุเคราะห์จากท่านในการสนับสนุนการจัดการประชุมวิชาการระดับชาติ “วิทยาศาสตร์วิจัย” ครั้งที่ 16 ทั้งนี้ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณชนันต์ญาต์ นามเมืองรักษ์ เบอร์โทรศัพท์ 043-754247 มือถือ 063-4949597 e-mail : chananya.na@msu.ac.th และ ผศ.ดร.อิสระ ธานี มือถือ 089-6223233 e-mail : isara.th@msu.ac.th คณะกรรมการจัดหารายได้ การประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาศาสตร์วิจัย ครั้งที่ 16 สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ <https://src16.msu.ac.th>

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาและหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความอนุเคราะห์จากท่าน ขอขอบพระคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ

(ศาสตราจารย์ไพโรจน์ ประมวล)

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ ปฏิบัติราชการแทน

ผู้รักษาราชการแทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ฝ่ายจัดหารายได้ฯ

โทร.043-754247